

## BỘ XÂY DỰNG

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BXD-KTXD

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

V/v hướng dẫn xác định chi phí thiết kế bước thiết kế kỹ thuật.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 85

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1671/BQL-ĐHDA3 ngày 28/11/2018 của Ban Quản lý dự án 85 về việc xin hướng dẫn xác định chi phí thiết kế kỹ thuật, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Sau khi xem xét Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo loại, cấp của từng công trình trong Tổng mức đầu tư được duyệt. Theo đó chi phí thiết kế xác định trên cơ sở:

- Định mức chi phí thiết kế xác định theo giá trị xây dựng của loại, cấp công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt;
- Chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt;
- Hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế (nếu có).

2. Đối chiếu theo nguyên tắc trên, áp dụng vào trường hợp nêu tại văn bản số 1671/BQL-ĐHDA3 về chi phí thiết kế của các gói thầu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo hạng mục thì:

a/ Chi phí thiết kế công trình đường giao thông có cùng cấp được xác định trên cơ sở: định mức tỷ lệ (%) chi phí thiết kế công trình giao thông xác định trên chi phí xây dựng phần công trình giao thông cùng cấp trong tổng mức đầu tư; giá trị xây dựng phần công trình giao thông cùng cấp trong tổng mức đầu tư và hệ số điều chỉnh cho phần nút giao khác mức, hầm giao thông đường bộ, hầm đường sắt (nếu có).

Cụ thể:

$$C_{tk_{đường}} = C_{xd} \times N_t \times k$$

Trong đó:

$C_{tk_{đường}}$ : Chi phí thiết kế công trình đường giao thông.

$C_{xd}$ : Chi phí xây dựng trước thuế của phần công trình đường giao thông cùng cấp.

$N_t$ : Định mức chi phí thiết kế xác định tương ứng với chi phí xây dựng của phần công trình giao thông cùng cấp (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư được duyệt (theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng).

k: Hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế công trình giao thông theo quy định;

Riêng chi phí thiết kế các nút giao khác mức được điều chỉnh bằng hệ số tương ứng với cấp của nút giao.

Nếu dự án phân chia thành các gói thầu thiết kế tương ứng với các gói thầu xây dựng công trình đường có cùng cấp công trình (như văn bản số 1671/BQL-ĐHDA3 nêu) thì chi phí thiết kế từng gói thầu sẽ được xác định trên cơ sở định mức chi phí thiết kế (Nt) chung được xác định trên chi phí xây dựng đường giao thông cùng cấp (như nêu trên) và giá trị xây dựng của từng gói thầu, hệ số điều chỉnh định mức thiết kế (nếu có).

b/ Trường hợp phần hầm giao thông có cấp công trình thuộc cấp đặc biệt, khác cấp của phần đường (như đã nêu tại văn bản số 1671/BQL-ĐHDA3) thì chi phí thiết kế công trình hầm giao thông được xác định trên cơ sở: định mức tỷ lệ (%) chi phí thiết kế công trình giao thông (theo cấp của công trình hầm) xác định trên chi phí xây dựng của phần hầm trong tổng mức đầu tư và giá trị xây dựng phần hầm trong tổng mức đầu tư.

Cụ thể:

$$C_{tk_{hầm}} = C_{xd_{hầm}} \times N_{t_{hầm}}$$

Trong đó:

$C_{tk_{hầm}}$ : Chi phí thiết kế phần hầm.

$C_{xd_{hầm}}$ : Chi phí xây dựng trước thuế phần hầm.

$N_{t_{hầm}}$ : Định mức chi phí thiết kế tương ứng với loại và cấp công trình tương ứng với chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư được duyệt theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây Dựng.

3. Về tính toán chi phí cho công tác thiết kế hình học tuyến phục vụ công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng (như đã nêu tại văn bản số 1671/BQL-ĐHDA3); Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng không quy định định mức cho từng thành phần của công tác thiết kế, do đó chi phí thiết kế cho phần việc này được xác định bằng phương pháp lập dự toán.

Ban Quản lý dự án 85 căn cứ nội dung nêu trên để nghiên cứu và tổ chức thực hiện./.

**TL. BỘ TRƯỞNG  
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Thứ trưởng: Bùi Phạm Khánh (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTXD, (H)

(đã ký)

**Phạm Văn Khánh**